

Presented by

Edu Park
Tel 0-2748-3330
www.edupark.co.th

SUCCESS IN MATHEMATICS EDUCATION

อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์สร้างได้...กับ KingMath



เพราะประเทศที่นั่นคงต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สำหรับประเทศไทยนั้นก็มีศักยภาพอยู่แล้วถึง
ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ หากสามารถพัฒนาคนได้เหมาะสมก็จะทำให้ประเทศก้าวไปได้อย่างมั่นคง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ Edu Park มุ่งหวังนอกเหนือจากการส่งมอบความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์สู่เด็กไทย

จากการที่ Edu Park ได้รับความไว้วางใจจาก Eduwang เจ้าของหลักสูตร KingMath ในประเทศ
เกาหลี ให้เป็น Master Franchise แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันได้รับการตอบรับ
อย่างดี จนทำให้มีสาขาทั่ว 60 สาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และก็ได้ยึดถึง
พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ของเด็กที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาก ทั้งคนดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ก็
เปลี่ยนเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน เนื่องจากหลักสูตรมีเนื้อหาซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเด็กได้อย่างตรงจุด โดยมุ่งเน้นเนื้อหาการสร้างทักษะด้าน
การคำนวณ ความเข้าใจ การเชื่อมโยงหาเหตุผล และวิธีการแก้ปัญหาผ่านโจทย์ ซึ่งหลักสูตร
KingMath จะมีวิธีการอธิบายเป็นขั้นตอนที่ทำให้เด็กเข้าใจพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของเด็กแต่ละคนอย่างแท้จริง เราพยายามพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับเด็กทุกคน
แต่เนื่องจากหลักสูตรที่ดีแล้วการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
ใหม่ๆ ให้แก่ผู้เรียนด้วย และล่าสุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ในปี 2552 KingMath มีการ
จัดกิจกรรมตามโรงเรียนที่เรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศ โดยไปแนะนำเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์
อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก รวมถึงการจัดสอบแข่งขันชิงรางวัล
KingMath Camp in Korea เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ประสบการณ์อย่าง
เต็มอัม โดยการพาเด็กๆ ที่ชนะเลิศการแข่งขัน 10 คน และผู้บริหารสาขาดีเด่นประจำปี 2552
ไปเยี่ยมชมบริษัท เอดูวัง จำกัด ผู้ก่อตั้งหลักสูตร KingMath ด้วย สำหรับเด็กๆ จะได้เรียนรู้ใน
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างมิตรภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้กับเพื่อนต่างชาติเรียกว่าประสบความสำเร็จสูงมากในกิจกรรมครั้งนี้

นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ Edu Park ให้ความสำคัญคือการสนับสนุนระบบการวิเคราะห์ ประเมินผลการเรียน
คณิตศาสตร์ของเด็กไทยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เพื่อที่จะประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ โดย Edu Park จะให้การ
สนับสนุนระบบการวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อให้ สสวท. นำการวิเคราะห์นี้ไปพัฒนาหลักสูตรผู้เรียน
วิชาคณิตศาสตร์และครูผู้สอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่ออนาคตของเด็กไทยและ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต เหมือนกับการยกระดับความรู้ว่าเด็กอ่อนคณิตศาสตร์ตรงไหน
ควรแก้ไขตรงส่วนไหนของเนื้อหาวิชาการ ทั้งยังสามารถวางแผนการซ่อมเสริมปรับปรุงการเรียน
การสอนได้ชัดเจนตรงประเด็นมากขึ้น

อาจารย์กัญติ พรธำนันต์ ประธานกรรมการ บริษัท เอดูพาร์ค จำกัด





CENTRAL BANGNA BRANCHS

“บ่มเพาะนักคณิตศาสตร์ให้เติบโตใหญ่ และมีคุณภาพ”

ดร.ญ.กมลลักษณ์ วัฒนเทพพิทักษ์กุล
(เหรียญทอง สสวท. คณิตอันดับ 1 ระดับประเทศ)



คุณวิศิษฎ์พร สุขสงฆ์
ผู้บริหารสาขาเซ็นทรัล บางนา

ที่ KingMath เราเกิดแลเด็กๆ เหมือนกับเป็นลูกของเราเอง เน้นวิธีการสอนให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในผลการเรียนที่ต้องดีขึ้น เราจึงตระหนักถึงคุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะคุณครูที่เป็นส่วนสำคัญที่เราต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ในสาขาวิชา วิธีการสอน และหาจุดเลอเอาใจใส่เด็กๆ ให้ความสำคัญมากที่สุด ทำให้ทุกวันนี้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองแลเด็กๆ

KASETNAWAMIN & CENTRAL WORLD BRANCHS

“พัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้า”



คุณวิโรจน์ วุฒิประพันธ์ คุณพ่อน้องจิรพจน์ วุฒิประพันธ์
ตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าจะให้เขาไปเรียนเสริมพิเศษที่ไหนครับ แต่พอมาเดินเกี่ยวกับวามินทร์ ซิตี้ โอเวนิว ได้เห็นสาขานี้ เขาบอกว่าสนใจ จึงเริ่มเรียนตั้งแต่นั้นมา เห็นชัดว่าพัฒนาการของน้องเขอดีขึ้นมาก โดยดูจากการวัดความสามารถในโครงการ KingMath Camp in Korea ที่ทางสถาบันจัดขึ้น กิจกรรมครั้งนี้น้องได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เขารักการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น

ดร.ช.จิรพจน์ วุฒิประพันธ์
ผมชอบมาเรียนที่นี่มากครับ จะมาเรียนทุกวันเสาร์ 5 โมงครึ่ง-1 ทุ่มจริงๆ อยากมาเรียนทุกวันเลย เพราะทุกครั้งที่มาเรียนผมจะได้รู้ประสบการณ์มากขึ้นและยังสนุกกับอุปกรณ์การเรียนที่ช่วยทำให้การเรียนน่าสนใจด้วย

เหตุที่เปิดสอน KingMath เพราะชอบหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่เด็กไทยมักท่องจำ แต่ไม่ถนัดด้านการแก้ปัญหา ฉะนั้นจึงต้องมีการเรียนการสอนแบบใช้เหตุผล และผลด้วยถึงพัฒนา และหลักสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในบ้านเราบาท คือเหมาะสำหรับเด็กที่ต้องพัฒนาพื้นฐานด้านวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งความโดดเด่นของหลักสูตรนี้คืออยู่ที่วิธีแก้ไขการคิดคำนวณของเด็กที่ตรงจุด ไม่ใช่ให้เด็กเรียนแบบท่องจำ การท่องจำเป็นเพียงระดับแรก ต่อมาคือการเริ่มเข้าใจจนถึงการใช้เหตุผลและผล ที่ไม่ใช่ได้ตรงจุดมาก ยิ่งเรียนเด็กยิ่งเข้าใจการแก้ปัญหา ซึ่งเห็นจากการทดสอบประเมินผล และพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่พอใจกับผลการเรียนของลูกทุกคน ซึ่งการเปิดหลักสูตร KingMath นี้คิดว่ามาถูกทางแล้ว แต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออยากให้ระบบการเรียนของ KingMath เข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนระดับประเทศ อยากให้เด็กค้อยโอกาสมีโอกาสเรียน แลรักในวิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง อยากเห็นเด็กทั่วประเทศนี้พัฒนาการที่ก้าวถึง



คุณพรทิพย์ ศักดิ์ศรีวณิชกุล
ผู้บริหารสาขาวามินทร์ ซิตี้ โอเวนิว
และเซ็นทรัลเวิลด์

สร้างสรรค์พัฒนาการที่ทันต่อๆ ตามแนวอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ พบกันที่ KingMath สาขาใกล้บ้านคุณ
เซ็นทรัลบางนา โทร.0-2745-6553-4 วามินทร์ ซิตี้ โอเวนิว โทร.0-2907-2360-1,088-090-8959 เซ็นทรัลเวิลด์ โทร.086-320-5959 สอัสการ์ดิน พลาซ่า (เจริญนคร) โทร.0-2877-7088 พาราไดซ์ พาร์ค (เสร์ เซ็นเตอร์) โทร.086-308-7517 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3633 บางบัวทอง โทร.0-2920-2220 เม็คโคร (เจริญสุขนิเวศ) โทร.0-2864-5599 แพลก้าเน็ท พอส (เซ็นทรัล) โทร.081-399-5433 โฉมฉาย (สามเสน) โทร.0-2636-9843 ประชาอุทิศ (ทุ่งครุ) โทร.0-2871-5299 ดอนเมือง (ถ.สองปรก) โทร.0-2566-2330 รามคำแหง (ม.ลิ้นจี่) โทร.081-882-8462 บางใหญ่ โทร.081-949-4753



คุณณัฐพล นันทะกุล
ผู้บริหารสาขาเซ็นทรัล เซ็งวตัน:



CENTRAL CHANGEWATTANA BRANCH

“พื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดี นำพาไปสู่ความสำเร็จได้”

KingMath สาขาเซ็นทรัลเปิดได้ไม่นาน แต่ก็ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองมาก ซึ่งส่วนสำคัญมาจากการที่แม่เลือกเฟ้นโรงเรียนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กๆ ได้อย่างตรงจุด แม่ประทับใจในหลักสูตรนี้ที่เพราะโจทย์การคิดคำนวณเกี่ยวกับของรูปทรงเรขาคณิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เด็กได้เจอเป็นการจุดประกายให้เปิดการสอนหลักสูตร KingMath ซึ่งแม่ต้องศึกษาหลักสูตรมาพอสมควร ทั้งเข้าร่วมประชุมเพื่อรับชมเนื้อหา ในด้านโจทย์ปัญหาของที่นี่ก็มีการพัฒนาอยู่ตลอด ทำให้เด็กอยากเรียนรู้อีกเรื่อยๆ เหมือนการปูพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้น เด็กที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ดีนั้นสามารถนำไปต่อยอดในวิชาต่างๆ ได้ เพราะถ้าเข้าใจในวิชาหนึ่งซึ่งมีหลักการใช้เหตุผล ก็สามารถทำทุกอย่างได้ ยิ่งไปเกี่ยวกับการคำนวณได้ นอกจากนี้ที่น้องรับเด็กแต่ละวันจำนวนน้อย ครูจึงรู้จักเด็คนจุดต่อของเด็ก เมื่อเด็กรักในวิชานี้ เขาก็จะเปิดใจและตั้งใจเรียนครับ

คุณสมทวิลา สันติธำรงวิทย์ คุณแม่น้องบุญระวี จากเดิมคุณแม่เองสอนเอง แต่มาระยะหลังไปไม่ค่อยมีเวลา พอเจอ KingMath คุณแม่เลยนำสนใจเลยให้น้องเรียน อีกทั้งยังรับเด็กจำนวนไม่มากต่อชั้นเรียนในระดับความสามารถเดียวกัน ทำให้น้องสนุกกับเพื่อนและสนุกกับการคิดคำนวณ คิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ทักษะของน้องจึงดีขึ้น ส่วนการเข้าร่วมโครงการ KingMath Camp in Korea ซึ่งน้องได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลีถึง 5 วัน 3 คืน ถือเป็นโครงการที่ดีมาก ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และดีมีโอกาสไปเรียนคณิตศาสตร์กับเด็กเกาหลีด้วย

คุณบุญระวี สันติธำรงวิทย์ การที่หนูไปเข้าแคมป์ที่เกาหลีสนุกมาก มีเพื่อนไปด้วยกัน 10 คน ในวันแรกก็ไปติดูการทำกับข้าว ทั้งยังได้ใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีรูปด้วย ดีต้นมากยังได้ไปพบกับ Mr.Park Myung Jun ผู้บริหารของโรงเรียนอคูจุง และผู้พัฒนาหลักสูตร KingMath ทำให้นักเรียนทุกคนอย่างที่เป็นกันเองมาก จากนั้นหนูก็ไปดูสาขา KingMath ต้นแบบ รู้สึกประทับใจและประทับใจมากที่ได้มีโอกาสครั้งนี้

48



ROYAL GARDEN PLAZA BRANCH

“เข้าใจคณิตศาสตร์ง่ายๆ โดยใช้ MATH TOY ของ KingMath”

แม่ชอบเลย ชอบการที่โจทย์ปัญหาครั้น ตอนแรกที่รู้จัก KingMath คิดว่าน่าสนใจดี เป็นวิธีเรียนที่ต่างจากที่โรงเรียน ได้ทำลายความสามารถ คุณแม่ก็สนับสนุนหลักสูตรซึ่งมีการประยุกต์ที่เข้าใจได้ง่าย คุณครูสอนได้ดี ที่สำคัญผมมีอิสระที่จะเลือกวันเรียน ผมว่าการที่เราเข้าใจในหลักการดีของวิชาคณิตศาสตร์จะสามารถนำไปใช้ในวิชาอื่นๆ ได้อย่างเคย ฝึกสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับ



ค.ช.กิตติวิฑู เลา



การเรียนในช่วงชั้นประถมเนี่ย มีความสำคัญมาก คุณครูจึงต้องอธิบายและสื่อสาร เมื่อสร้างความเข้าใจให้กับเด็ก ในเรื่องรายละเอียด ไม่ใช่เพียงการสอนให้ท่องจำ ซึ่ง KingMath จะมี MATH TOY ประกอบการเรียนการสอน ทำให้เด็กเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น เพราะเราเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเราจึงพยายามเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละคน

คุณวันดี อมรภักดิ์ตั้งเจริญ
ผู้บริหารสาขาสยามการค้าเซ็นทรัล พลาซ่า

PLATINUM PLACE BRANCH

“เด็ก ๆ ของเรารักและชอบคณิตศาสตร์”



เราภูมิใจตั้งใจที่อยากให้เป็นเด็กที่รักในคณิตศาสตร์ ให้เขามีความสุขและสนุกกับการเรียน ให้เขารู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่เขาสามารถเข้าใจได้ ทำได้ ไม่ยาก...ทุกวันนี้เราตั้งใจมากที่ได้ทราบจากผู้ปกครองว่า เด็กๆ กระตือรือร้นที่จะมาเรียน คอยถามเมื่อไหร่ถึงวันที่จะไปเรียนอีก นับเป็นเรื่องที่เรานึกถึงและตั้งใจเห็นเด็ก ๆ มีความรักในวิชาคณิตศาสตร์อย่างที่เราตั้งใจไว้

คุณอัญชลี สารธารณ์
ผู้บริหารสาขาแพลทินัม พلاس วัชรพล

คุณทศย์รัตน์ วัฒนวรรณ คุณแม่น้องนัทธกร วัฒนวรรณ น้องนัทธกรชอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยิ่งทราบมาว่าหลักสูตรนี้ได้รับความนิยมนานมากในประเทศเกาหลี จึงคิดว่าน่าจะดีกับเขา และพอได้มาเรียนก็เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคุณแม่เองก็รู้สึกสนุกไปกับเขาด้วย

คุณนัทธกร วัฒนวรรณ มาเรียนที่นี้นับมากหลายครั้ง หนูชอบการคำนวณ ชอบคิดตัวเลข อีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบคือคุณครูสอนดีมาก ทำให้หนูเข้าใจถึงเทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหาในแต่ละข้ออย่างรวดเร็ว มาเรียนที่นี้นับยังได้เจอเพื่อนใหม่ๆ เยอะขึ้นด้วย

